

สรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 1/2553 (RW1)

ประเด็น	เขต 1	เขต 2	เขต 3	เขต 4	เขต 5	เขต 6
1. วัน / เดือน / ปี และสถานที่จัด	16 – 17 กพ. 53 ที่ ไร่พุดกษาประดับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	วันที่ 22 – 23 กพ.53 ที่ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชน เกษตร จังหวัดกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี	วันที่ 11 – 12 กพ. 53 ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร จังหวัด ชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี	วันที่ 8-10 มีค.53 ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ ที่ 7 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	วันที่ 8-10 มีค.53 ที่ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	วันที่ 23 – 24 กพ. 53 ที่ โรงแรมฮอติเคย์ การ์เด็น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์	1. เป็นเวทีในการประสาน การดำเนินงานส่งเสริมการ เกษตรภายในเขต และเชื่อม โยงการดำเนินงานระหว่าง ส่วนกลางกับภูมิภาค 2. เป็นเวทีในการสนับสนุน วิชาการและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างจังหวัด ภายใน เขต โดยใช้การจัดการ ความรู้เป็นเครื่องมือช่วยใน การปฏิบัติงาน	1. เป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ ด้านการติดตามและรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ปี 2553 2. ประสานการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตาม ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ โครงการที่สำคัญในงาน ส่งเสริมการเกษตร 3. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ระหว่าง จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการใน เขตที่ 2 ตลอดจนการประ สานความร่วมมือระหว่าง เขต จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และสนับสนุนด้านวิชาการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1. ประสานการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าใน การดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์และโครงการที่ สำคัญของกรมส่งเสริม การเกษตร 2. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ ระหว่างจังหวัดภายในเขต 3. เป็นการสนับสนุนด้าน วิชาการแก่จังหวัด	1. สร้างความเข้าใจ ชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานส่งเสริมการ เกษตรและการจัดการความ รู้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ปี 2553 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาน การณ์ การดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร 3 งาน หลัก (งานศูนย์เรียนรู้การ เกษตรพอเพียง งานส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร และ งานส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิต) 3. ประมวลผลสรุปแนวทาง การดำเนินงาน และสรุปองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่	1. เป็นเวทีในการประสาน งานติดตามโครงการตาม ยุทธศาสตร์ และ โครงการ สำคัญของกรมฯ 2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนับสนุนวิชาการ ระหว่างจังหวัด และศูนย์ ปฏิบัติการฯ ภายในเขต	1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ ดำเนินงาน และสรุปองค์ ความรู้ร่วมกัน 2. สร้างความเข้าใจ กำหนด แนวทางและเป้าหมายการ ดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2553 3. กำหนดแนวทางการใช้ ระบบส่งเสริมการเกษตร

ประเด็น	เขต 1	เขต 2	เขต 3	เขต 4	เขต 5	เขต 6
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา	40 คน(เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ /ส่วนกลาง)	70 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ / ส่วนกลาง) ระดับจังหวัด คือผู้รับผิดชอบ Food Safety ศูนย์เรียนรู้ฯ วิชาทกิจชุมชน ระบบส่งเสริมการเกษตร และ KM	60 คน(เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ /ส่วนกลาง)	57 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ /ส่วนกลาง) ระดับจังหวัด คือผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การ เกษตรพอเพียง งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต	60 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ /ส่วนกลาง)	94 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ / ส่วนกลาง) ระดับจังหวัด คือผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
4. ประเด็นการสัมมนา	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) FTA & AFTA เรื่องที่นักส่งเสริมการเกษตรควรรู้</p> <p>2) การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก</p> <p>3) สถานการณ์ระบบส่งเสริมการเกษตร ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการจัดการความรู้</p> <p>2. การชี้แจงโครงการ</p> <p>1) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร</p> <p>3) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน</p>	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) แนวทางการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี 53</p> <p>2) การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน</p> <p>2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) ในงาน/โครงการ (แบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม)</p> <p>1) งานตามยุทธศาสตร์ (3 กลุ่ม) คือ Food Safety วิชาทกิจชุมชน และศูนย์เรียนรู้ฯ</p>	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) การสร้างแบรนด์ : สินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากล</p> <p>2) ทิศทางการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ</p> <p>3) การบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อยั่งยืน เพื่อยกระดับโดยใช้น้ำตาล</p> <p>4) การวางแผนติดตามนิเทศงาน</p> <p>2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม</p> <p>1) การบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อยั่งยืน เพื่อยกระดับโดยใช้น้ำตาล</p>	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) นโยบายงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2553 โดย นายอนันต์ ติลา รศ.ว.ก.</p> <p>2) แผนนโยบายการบริหารและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร การจัดการความรู้ และการสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ โดย ผอ.สสช.ที่ 4</p> <p>3) โครงการประกันรายได้เกษตรกร</p> <p>4) การติดตามนิเทศงานฯ</p> <p>5) สถานการณ์พืชไร่และปศุสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p>	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) การติดตามนิเทศงาน</p> <p>2) การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร</p> <p>3) การขับเคลื่อนการจัดการความรู้</p> <p>4) การสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่</p> <p>2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 ประเด็น</p> <p>1) การติดตามงานส่งเสริมการเกษตร (โครงการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมฯ และงานโครงการตามงบฯพัฒนาจังหวัด)</p>	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) เป้าหมายและแนวทางการจัดการความรู้ ปี 2553</p> <p>2) ระบบส่งเสริมการเกษตร</p> <p>3) การติดตามนิเทศงาน</p> <p>2. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน จำนวน 4 กลุ่ม เรื่องแนวทางการดำเนินงานในเขต 6 (ภาคเหนือ) ดังนี้</p> <p>1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต</p> <p>2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร</p> <p>3) ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ</p> <p>4) ศูนย์ปฏิบัติการ</p>

ประเด็น	เขต 1	เขต 2	เขต 3	เขต 4	เขต 5	เขต 6
	<p>4) โครงการพัฒนาองค์กร เกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชน</p> <p>3. เวทีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>1) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2553 ของสำนักเกษตรจังหวัดใน เขตที่ 1</p> <p>2) ความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ตาม เป้าหมายการจัดการความรู้ ปี 2553 ของสำนักเกษตร จังหวัดในเขตที่ 1</p>	<p>2) งานตามภารกิจ (2 กลุ่ม) คือ ระบบส่งเสริมการเกษตร และการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการฯ</p> <p>3. การถ่ายทอดองค์ความรู้</p> <p>เรื่อง การใช้ ศบค. เป็น กลไกการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเกษตร ได้อย่าง มีประ สติภาพและ ประสิทธิภาพ</p>	<p>2) การบริหารจัดการสินค้า เกษตร</p> <p>3) วิสาหกิจชุมชน เรื่อง เทคนิคการประชุมคณะ กรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด</p> <p>4) การจัดการความรู้ (KM)</p>	<p>6) การดำเนินงานแก้ไข ปัญหาพืชร้ายแฉ่งมันสำปะ หลังในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ</p> <p>2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>โดยแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม</p> <p>1) กลุ่มโครงการส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน</p> <p>2) กลุ่มโครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน</p> <p>3) กลุ่มศูนย์เรียนรู้การ เกษตรพอเพียง</p> <p>- มีประเด็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดังนี้</p> <p>1) การสร้างความเข้าใจการ ดำเนินงานตามโครงการฯ ปี 2553</p> <p>2) ผลการดำเนินงาน โครง การฯ ปี 2552</p> <p>3) การร่วมกันกำหนด ประเด็นสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน โครงการฯ ปี 2553 (เน้นระบบการติดตาม</p>	<p>2) การขับเคลื่อนงานระบบ ส่งเสริมการเกษตรเกษตร และการจัดการความรู้ ปี 2553</p> <p>3) แนวทางการสร้างความ เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และ เทคโนโลยี ตามความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ระดับ พื้นที่</p>	<p>3. นำเสนอผลปฏิบัติงาน กลุ่ม</p> <p>1) ผลการทบทวนงาน ปี 52</p> <p>2) ผลสรุปปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานปี 52</p> <p>3) แนวทางการแก้ไขการ ดำเนินงาน ปี 52</p> <p>4) กำหนดวิธีการดำเนินงาน ผลที่ต้องการ และผลสำเร็จ ของงาน ปี 52</p> <p>4. ผลสรุป</p> <p>1) จำนวนองค์ความรู้เด่นที่ เกิด ขึ้น 1 องค์ความรู้/จว.</p> <p>2) การนำเสนอ/สรุปองค์ ความรู้ คือตลาดนัดความรู้ ในเวที RW2/53</p> <p>3) ใช้ KM สอดแทรกในทุก งานและพัฒนาโครงการ</p> <p>4) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้ เน้นที่การจดบันทึกสรุป ความรู้</p> <p>5) การขับเคลื่อนงาน ใช้ เวทีตามระบบส่งเสริมฯ</p>

ประเด็น	เขต 1	เขต 2	เขต 3	เขต 4	เขต 5	เขต 6
				นิเทศและรายงานผลตาม ระบบส่งเสริมการเกษตร 4) การขับเคลื่อนงาน/โครงการ ผ่านระบบส่งเสริมฯ โดยนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือ 5) การสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่		

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร / มีนาคม 2553